

Lan tỏa sự kiện “Giờ trái đất” năm 2023

Sau 14 năm hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất”, người dân Thái Bình ngày càng có ý thức hơn với việc tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, ủng hộ với biến đổi khí hậu và một cộng đồng hướng tới tương lai xanh.



Các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất” năm 2023.

Trong giờ học ngoại khóa, 1.250 học sinh Trường Tiểu học và THCS Thái Hưng (Thái Thụy) đã được các thầy cô giáo cùng nhân viên ngành điện tuyên truyền về ý nghĩa của sự kiện “Giờ trái đất” như: Sự kiện “Giờ trái đất” không chỉ là tiết kiệm năng lượng mà còn hướng tới thay đổi hành vi, bắt đầu cho lối sống xanh vì một thế giới tươi đẹp hơn cho bản thân mỗi người và cho thế hệ tương lai. Em Đỗ Tuấn Dũng, lớp 6C cho biết: Chúng em đã được các thầy cô giáo dạy về các kiến thức, giải pháp tiết kiệm điện như: tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi

Năm 2022, hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất”, công suất sử dụng điện toàn tỉnh đã giảm 10,097% so với ngày bình thường, tiết kiệm được 31.000kWh điện. Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành điện đã tiết kiệm được trên 9,9 triệu kWh.

phòng, tắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng thiết bị, sử dụng các thiết bị tiêu thụ ít điện năng như: tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh... một cách hợp lý. Hưởng ứng “Giờ trái đất” năm nay bằng cách giảm nguồn điện tại nhà trong 1 giờ vào thứ bảy ngày 25/3 để cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Thấy giáo Bùi Văn Hữu, Hiệu trưởng Trường

Tiểu học và THCS Thái Hưng cho biết: Trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền “Giờ trái đất” được giáo viên và học sinh nhà trường tích cực hưởng ứng, tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi giáo viên, học sinh có ý thức tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể và thiết thực

hàng ngày tại gia đình và tại nhà trường. Để tiết kiệm điện, nhà trường đã lắp đặt hệ thống điều khiển tắt, bật điện tự động. Các phòng học đều lắp 16 bóng đèn Led tiết kiệm điện, 4 quạt trần đều được tự động điều khiển.

Ông Bùi Xuân Liên, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình cho biết: Gia đình tôi luôn nâng cao ý thức sử dụng thiết bị tiết kiệm điện theo khuyến cáo của ngành điện như thay đổi sang bóng đèn tiết kiệm điện. Có ý thức tắt các thiết bị điện không cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Việc gia đình tôi nói riêng, các hộ dân trong toàn tỉnh nói chung tích cực hưởng ứng cùng tham gia hưởng ứng “Giờ trái đất” năm nay sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, ủng hộ với biến đổi khí hậu.

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Sự kiện “Giờ trái đất” là thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong 1 giờ mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Để tuyên truyền, cổ động sự kiện “Giờ trái đất” năm 2023, Công ty Điện

lực Thái Bình kêu gọi toàn thể cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất” bằng việc tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút - 21 giờ 30 phút ngày 25/3/2023, đồng thời thường xuyên thực hiện sử dụng điện tiết kiệm theo nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức hoạt động diễu hành bằng xe đạp trên các tuyến phố chính tại thành phố Thái Bình với sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp người dân trong cộng đồng nâng cao nhận thức về ý nghĩa của hoạt động “Giờ trái đất” cùng chung tay tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường và ủng hộ với biến đổi khí hậu. Treo băng rôn tại trụ sở Công ty và điện lực các huyện, thành phố để tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất”. Nhắn tin qua zalo, đăng tải các nội dung tuyên truyền hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2023 tại website, fanpage của ngành điện và các đơn vị điện lực. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt phương thức vận hành hệ thống điện và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện “Giờ trái đất” năm 2023. Ngoài tuyên truyền ý nghĩa của “Giờ trái đất”, Công ty Điện lực Thái Bình đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý, vận hành lưới điện tránh tổn thất điện năng.

MANH THANG

SỰ KIỆN TẮT ĐÈN HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023 DIỄN RA TỪ 20H30 - 21H30 THỨ BẢY, NGÀY 25/3

Không chỉ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà cần thực hiện thường xuyên, trở thành thói quen trong đời sống, sinh hoạt của mỗi người trong suốt 365 năm ngày của năm.

MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Đăng tải các nội dung tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo...
- Giải chạy tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch tại Hà Nội vào ngày 18/3/2023, tại Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Giờ trái đất lần đầu tiên được Bộ Công Thương tổ chức trên trang thông tin điện tử <https://tietkiemnangluong.com.vn> Thời gian dự thi: Từ ngày 17-31/3/2023.
- Tuyên truyền các biện pháp thực hành tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, công sở...
- Tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất.



Giờ Trái đất là sự kiện thường niên do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng năm 2007. Từ đó đến nay, sau 14 năm tổ chức, chiến dịch đã tạo chuyển biến tích cực, sâu rộng trong cộng đồng nhiều quốc gia trên thế giới về nhận thức ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ủng hộ với biến đổi khí hậu.

(theo dangcongsan.vn)

MTTQ XÃ MINH KHAI

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền



Xã Minh Khai trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, MTTQ xã Minh Khai (Hưng Hà) đã phát huy tốt vai trò, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bà Quách Thị Anh Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Khai cho biết: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hướng ước, quy ước thôn làng. Phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, trong năm 2022 MTTQ xã đã

phối hợp tổ chức 17 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, thu hút trên 320 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có 28 ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Cũng qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua năm bắt tình hình cơ sở, MTTQ xã đã kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ xã phối hợp với các ban, ngành thành lập 3 tổ tự quản và 6 tổ an ninh trật tự tại các thôn, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Trong năm qua đã tham gia giải quyết thành công 31 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Ông Lương Văn Hiệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh La chia sẻ: Các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự duy trì hoạt động thường xuyên đã góp phần giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Ban công tác mặt trận thôn cũng chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Cũng trong năm 2022, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ xã đã hỗ

trợ tu sửa nhà ở cho 5 hộ nghèo với kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Trong dịp tết Nguyên đán, MTTQ xã phối hợp với UBND xã, các đơn vị, doanh nghiệp trao 130 suất quà với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho hộ nghèo, học sinh nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liên MTTQ xã Minh Khai được MTTQ tỉnh, huyện khen thưởng.

Ông Vũ Thành Công, Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai cho biết: MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò hạt nhân đoàn kết toàn dân: tích cực tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; thường xuyên tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền để các hoạt động tại địa phương được triển khai thực hiện thống nhất, mang lại hiệu quả cao. Nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, vì vậy đời sống ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. Toàn xã có 98% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 100% số thôn đạt danh hiệu làng văn hóa.

Thời gian tới, MTTQ xã Minh Khai tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, lồng ghép triển khai nhiều chương trình hành động mang tính xã hội thiết thực hơn, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

NGUYỄN TRIỆU

TÂY SƠN

Khắc phục ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra

Sau khi Báo Thái Bình phản ánh về những bất cập trong xử lý rác thải sinh hoạt, chính quyền xã Tây Sơn (Kiến Xương) đã có những giải pháp tích cực để khắc phục.

Đồng chí Tạ Xuân Khiết, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND xã đã tổ chức các cuộc họp bàn phương án giải quyết. Trước hết, xã thuê máy xúc dọn dẹp bãi rác, khôi phục nguyên trạng tuyến đường để như ban đầu; mua đất, cát, thuê máy ủi để san lấp và phun thuốc khử trùng hạn chế mùi hôi của rác thải trong khu tập kết. Đến nay, tổng kinh phí xã đầu tư để xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực tập kết rác thải trên 50 triệu đồng.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, việc nhiễm người dân xả rác và đốt rác không đúng quy định là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, để siết chặt quản lý khu tập kết rác thải sinh hoạt, xã đã thuê lực lượng trông coi, không để tái diễn tình trạng đổ rác trộm trên thân đê. Ông Nhâm Viết Tuấn - người quản lý khu tập kết rác thải sinh hoạt xã Tây Sơn cho biết: Tôi được giao nhiệm vụ thường xuyên túc trực tại khu xử lý rác thải của xã, đặc biệt là thời điểm đêm khuya và sáng sớm. Nếu bắt được các đối tượng có hành vi đổ rác trộm, cố tình đốt rác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nhắc nhở hoặc thông báo cho chính quyền để kịp thời xử lý.

Theo quan sát của phóng viên, tình trạng rác thải sinh hoạt bị đổ và đốt ngay trên thân đê ở xã Tây Sơn hiện đã không còn. Các loại rác thải, tàn dư của đám cháy trước đó đã được di rời và san lấp. Còn những núi rác trong khu tập kết cách đây chưa đầy 1 tháng cũng đã được xử lý. Phía bên trong khu vực nhà máy đốt rác đã được thu dọn sạch sẽ. Cách xử lý của chính quyền xã Tây Sơn đã nhận được sự đồng tình của người dân. Bà Đỗ Thị Đào, thôn Đại Hải đánh giá: Chúng tôi rất vui khi chứng kiến những việc làm thiết thực của chính quyền địa phương. Rác thải đã được xử lý, mùi hôi và ruồi,

nhặng cũng đã giảm hẳn. Chị Phạm Thị Thanh, thôn Đại Hải cho biết: Chúng tôi cảm ơn Báo Thái Bình đã vào cuộc để giúp người dân phản ánh vấn đề này. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, chúng tôi cũng không thể biết điều này có thể kéo dài trong bao lâu. Về lâu dài, nếu không xử lý dứt điểm thì tình trạng ô nhiễm sẽ lại tái diễn và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi quá trình khắc phục tình trạng ô nhiễm khu tập kết rác của địa phương. “Chính quyền xã hiện đang đầu tư làm các cột bê tông để tiến đến việc

xây dựng hàng rào bao quanh khu vực xử lý rác thải. Qua đó có thể ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác tại khu vực này. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiến hành trồng hàng nghìn cây keo tại đây nhằm giảm thiểu việc ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân” - đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.

Hy vọng những giải pháp của chính quyền xã Tây Sơn sẽ khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương, giúp người dân xóm 8, thôn Đại Hải yên tâm ổn định cuộc sống.

THU THỦY - NGUYỄN QUANG



Phía trong lò đốt rác đã được thu dọn sạch sẽ.